

TỈNH ỦY ĐẮK LẮK

*
Số 34 - CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 01 năm 2015

CHỈ THỊ

về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với
công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐẾN Số: 2926
Ngày: 20/01/2015

Chuyển:

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 16/7/2003 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về “tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng”, trong thời gian qua các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện, xã đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, săn bắn, mua bán, kinh doanh lâm sản trái phép có giảm hơn so với trước đây. Việc xã hội hoá quản lý bảo vệ, phát triển rừng đã thu được một số kết quả thông qua việc giao đất, giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho cộng đồng thôn, buôn và thu hút các doanh nghiệp tham gia quản lý bảo vệ, phát triển rừng và từng bước xã hội hóa đối với lâm nghiệp. Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vẫn còn nhiều hạn chế, tình trạng vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng chưa được ngăn chặn hiệu quả; rừng vẫn tiếp tục bị phá, lấn chiếm, khai thác trái pháp luật ở một số nơi; tình hình mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép diễn biến phức tạp. Công tác quản lý, cập nhật diễn biến tài nguyên rừng yếu kém, sau kiểm kê tài nguyên rừng năm 2014, độ che phủ còn 38,65%, giảm hơn 9,2% so với trước. Những hạn chế nêu trên do một số cấp ủy đảng, chính quyền coi đây là nhiệm vụ của ngành lâm nghiệp, chưa phát huy hết vai trò quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Quản lý Nhà nước của ngành còn bộc lộ nhiều yếu kém.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với chính quyền các cấp nhằm tạo ra những chuyển biến mới trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế - xã hội và phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

1- Xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn, xử lý xâm hại rừng là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền có kế hoạch cụ thể thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TU ngày 27/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 16/7/2003 của Tỉnh ủy về “tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng”; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên

địa bàn, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia của các cấp, các ngành, các đoàn thể nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

2- Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh:

a) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chính quyền cấp huyện, cấp xã phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và cấp ủy địa phương về quản lý tài nguyên rừng, đất rừng trên địa bàn theo phân cấp quản lý; địa phương nào để xảy ra tình trạng chặt phá, đốt rừng, mua bán, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn quản lý mà không triển khai biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, thì chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chức năng có liên quan phải kiểm điểm trước cấp ủy đảng và bị xử lý theo quy định hiện hành. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh đầu tư trang thiết bị và các điều kiện cho các đơn vị chức năng để theo dõi chặt chẽ diễn biến tài nguyên rừng hàng năm.

b) Tổ chức, huy động tất cả các lực lượng và nguồn lực để thực hiện mục tiêu bảo vệ diện tích rừng hiện có, trong thời gian tới phải kiểm chế được các hành vi vi phạm pháp luật, giảm dần và tiến tới chấm dứt tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, vận chuyển trái phép và các vi phạm pháp luật khác trong quản lý, bảo vệ rừng trên phạm vi toàn tỉnh. Đối với diện tích rừng đã bị chặt phá cần có biện pháp quản lý chặt chẽ.

c) Tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả Chương trình số 40-CTr/TU ngày 08/8/2014 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp.

d) Xây dựng và ban hành chính sách tạo điều kiện thuận lợi gắn với cải cách các thủ tục hành chính để thu hút đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp, phát triển rừng nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về rừng. Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các dự án chuyển đổi rừng sang các cây trồng khác và các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất lâm nghiệp. Kiên quyết thu hồi diện tích rừng, đất lâm nghiệp thuộc các dự án vi phạm pháp luật, không thực hiện đúng dự án được phê duyệt, không thu hút người dân tại chỗ tham gia vào các hoạt động của dự án để tăng thu nhập, giải quyết việc làm, an sinh xã hội. Xử lý nghiêm, đúng pháp luật đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng chủ trương cải tạo, chuyển đổi rừng nghèo kiệt để trục lợi trái pháp luật.

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm trong hoạt động công vụ, những cán bộ thoái hóa, biến chất, bao che, tiếp tay cho đối tượng

vi phạm. Hàng năm, đưa nội dung chỉ tiêu quản lý, bảo vệ rừng là một tiêu chí chính để xét kết quả hoàn thành chức trách nhiệm vụ và thi đua đối với tổ chức, cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành, các địa phương, cơ sở có liên quan.

e) Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế về chế độ cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng, lợi ích cho người dân tham gia nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng để nâng cao tinh thần trách nhiệm, khuyến khích các lực lượng và người dân tích cực hơn trong công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng và có thể làm giàu từ đất rừng.

3- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chủ rừng trên địa bàn trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, ngăn chặn và xử lý xâm hại rừng. Qua đó kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện của cơ quan, đơn vị, làm rõ trách nhiệm để có biện pháp xử lý, khắc phục những mặt tồn tại, khuyết điểm; có kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

4- Đảng ủy Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, các địa phương có kế hoạch cụ thể đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm, mua bán đất rừng, triệt phá những "đầu nậu", đường dây khai thác lâm sản, các đối tượng buôn bán, tiêu thụ gỗ, động vật hoang dã trái phép.

5- Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tăng cường sự lãnh đạo để sớm hoàn tất hồ sơ truy tố, xét xử các vụ án xâm hại tài nguyên rừng, vi phạm pháp luật về quản lý lâm sản, chống người thi hành công vụ, đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điển hình nhằm giáo dục, răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.

6- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị.

7- Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng mở đợt cao điểm để tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, những điển hình tốt tham gia bảo vệ, phát triển rừng, đưa tin phê phán các hành vi phá rừng trái pháp luật và chống người thi hành công vụ, hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

8- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TU của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và Chỉ thị này trong thời gian tới đạt hiệu quả.

9- Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa nội dung thực hiện Chỉ thị này vào đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm.

10- Các Ban của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Chỉ thị này xây dựng chương trình hành động, tổ chức thực hiện.

Chỉ thị này được quán triệt đến Chi bộ, đảng viên; tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương;
- Bộ NN & PTNT;
- BCD Tây Nguyên;
- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Đảng đoàn, Ban cán sự đảng;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Lưu VPTU; Phòng TH (1).

(thay b/c)

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Êban Y Phu